



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. ๐ ๔๓๕๕๑ ๓๒๒ ต่อ ๕๐๔

ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๖.๐๑/๙๕๑

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพิทักษ์คุณธรรม ในระบบราชการ ปรับปรุง ระบบจรรยาบรรณวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินคดีอาญาและวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทำให้การกระทำผิดวินัยลดลง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบการนำองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการวัดระดับของการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ

ในการนี้กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเสลภูมิ รายงานผลการอบรมโครงการผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำรายงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสลภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัชราพร เพ็งพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรอนุมัติ

(นายนพดล สาสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วัน/เดือน/ปี: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล รายงานสรุปผล อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - เผยแพร่ข้อมูล รายงานสรุปผล โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - Link ภายนอก : www.selaphumhospital.go.th หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  นายนพดล สาสิทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  นางพัชรพร เพ็งพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	